

'วิเศษฐ์'เทงบ909ล้านผุดราชบุรีโมเดล

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายวิเศษฐ์ เกษมทองศรี รว.ทรัพยากรฯ เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกระทรวงทรัพยากรฯ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนในสังกัด เข้าร่วมประชุม โดยนายวิเศษฐ์ กล่าวว่ ผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ตามนโยบายที่ได้มอบหมายให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรฯ มีความคืบหน้าและผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ตามนโยบายปฏิบัติงานเชิงรุก รวดเร็ว โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ เช่น ด้านป่าไม้ ได้ผลักดันให้นำเทคโนโลยีติดตั้งกล้องวงจรปิดเข้ามาอำนวยความสะดวก การใช้จีพีเอสติดตามสัตว์ป่า การติดตามตรวจสอบพื้นที่บุกรุกป่าไม้โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม รวมถึงการจัดหาอาวุธและสื่อเกราะให้เจ้าหน้าที่เพิ่มเติม การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าไทย รวมทั้งจะมีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อวางระบบแจ้งเตือนและป้องกันภัยพิบัติล่วงหน้า

นายวิเศษฐ์ กล่าวอีกว่ ทั้งนี้สำหรับแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 มุ่งการบูรณาการทุกภาคส่วนและการมี

ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน และจัดทำโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการสำคัญ เช่น การปลูกป่า การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ การรับมือปัญหาภัยพิบัติ เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมได้นำเสนอต้นแบบการบูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรฯ กับแผนพัฒนาจังหวัด โดยนำเสนอรูปแบบในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรที่สำคัญใน 3 จังหวัด คือ จ.ราชบุรี เพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรน้ำและป่าไม้โดยดำเนินโครงการผันน้ำ พันธุ์น้ำกาชี ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำฝาย เจาะแหล่งน้ำบาดาล ปลูกป่า/หญ้าแฝก เป็นต้น โดยใช้งบประมาณ 909.6 ล้านบาท ซึ่ง จ.ราชบุรี เป็นพื้นที่ฐานเสี่ยงของ รว.ทรัพยากรฯ ขณะที่ จ.ปทุมธานี เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากชุมชนเมือง ใช้งบประมาณ 174 ล้านบาท และ จ.ปราจีนบุรี เพื่อแก้ปัญหามลพิษที่เกิดจากนิคมอุตสาหกรรม ใช้งบประมาณ 94.2 ล้านบาท ทั้งนี้สำหรับปีงบประมาณ 2557 กระทรวงทรัพยากรฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 33,153 ล้านบาท โดย 3 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด คือ กรมอุทยานฯ 10,273 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ 9,090 ล้านบาท และกรมป่าไม้ 4,025 ล้านบาท เป็นต้น.